
sþ. 122. Fyrirspurn [118. mál]
til viðskiptaráðherra um veitingu útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkj-
anna.

Frá Guðmundi H. Garðarssyni.

1. Hvaða efnisleg nauðsyn knúði ráðherra til að veita sex nýjum aðilum tímabundið
útflutningsleyfi á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna í byrjun nóvember sL?

2. Með hvaða hætti hyggst ráðherra tryggja það að óskipulagður útflutningur frystra
sjávarafurða inn á Bandaríkjamarkað skaði ekki gott álit neytenda á áreiðanleik í
viðskiptum við Íslendinga með frystar sjávarafurðir með sérstöku tilliti til gæða?


